

แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม
อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งถือว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี และเมื่อได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีไปแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ก็สามารถทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามหาธิเบศ จักรีนฤพดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ถือเป็นความสูญเสียและความวิโยคอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ได้สั่งการกำหนดให้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในตำบลนากระตาม ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มโครงการ/กิจกรรมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป

สารบัญ

บันทึกหลักการและเหตุผล
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้า

๑

๒

๔

หลักการและเหตุผล

ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๒๒ การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

ผู้บริหารมีนโยบายที่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในตำบลนากระตาม ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ดังนั้น จึงเห็นควรปรับแผนเพิ่มเติม เนื่องจากไม่มีบรรจุไว้ในแผนฯ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐบาล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดชุมพร
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๐		ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		รวมสามปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี								
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๓	๑๒๐,๐๐๐
รวม	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๓	๑๒๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตามดำเนินการเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่มา			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๐ (บาท)	๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)			
๑	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้	ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทุกหมู่เหล่า ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ	ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูนักเรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้	สำนักงานปลัด

